



รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  
ประจำปี ๒๕๖๖  
ครั้งที่ ๑

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่  
อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
โทร/โทรสาร ๐-๔๒๕๓-๐๘๓๑

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖  
วันจันทร์ ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  
ณ ห้องประชุมอาคารจามจรี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบัญญัติ บัวชุม	ประธานสภาฯ	บัญญัติ บัวชุม	
๒	นายถาวร จิตมาตย์	รองประธานสภาฯ	ถาวร จิตมาตย์	
๓	นายประสิทธิ์ชัย โคตรทุมมี	ส.อบต.หมู่ ๒	ประสิทธิ์ชัย โคตรทุมมี	
๔	นายยอด เคนกิ	ส.อบต.หมู่ ๓	ยอด เคนกิ	
๕	นายราตรี แจ็กมาก	ส.อบต. หมู่ ๔	ราตรี แจ็กมาก	
๖	นายสำราญ แสนมิตร	ส.อบต.หมู่ ๕	สำราญ แสนมิตร	
๗	นายชัยชนะ ยะไวย์	ส.อบต.หมู่ ๗	ชัยชนะ ยะไวย์	
๘	นายทองยิ้ม บัวสาย	ส.อบต.หมู่ ๘	ทองยิ้ม บัวสาย	
๙	นายคงไทย บุตรดี	ส.อบต.หมู่ ๙	คงไทย บุตรดี	
๑๐	นายเกรียงไกร คำวัน	ส.อบต.หมู่ ๑๐	เกรียงไกร คำวัน	
๑๑	นายสิมมา เมคัน	ส.อบต.หมู่ ๑๑	สิมมา เมคัน	
๑๒	นางสาวนันทรัตน์ ราชขมภู	ส.อบต.หมู่ ๑๒	นันทรัตน์ ราชขมภู	
๑๓	นางเครือวัลย์ ธงวาท	ส.อบต.หมู่ ๑๓	เครือวัลย์ ธงวาท	
๑๔	นายภานุวัฒน์ เหลื่อมภา	ส.อบต.หมู่ ๑๔	ภานุวัฒน์ เหลื่อมภา	
๑๕	นายชายแดน ศรีมณีรัตน์	ส.อบต.หมู่ ๑๕	ชายแดน ศรีมณีรัตน์	
๑๖	นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์	เลขานุการสภาฯ	เกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายภักดี สุขรี	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ภักดี สุขรี	
๒	นายครสวรรค์ ฤทธิกร	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ครสวรรค์ ฤทธิกร	
๓	นายชาญเดช ถานัน	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ชาญเดช ถานัน	
๔	นายเวินมา บัวชุม	เลขานุการนายกฯ	เวินมา บัวชุม	
๕	นางเทพดารา นวลตา	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	เทพดารา นวลตา	
๖	นางธนกร ทิพย์วงศ์	หัวหน้าสำนักปลัด	ธนกร ทิพย์วงศ์	
๗.	นางมลินี เพ็ชรมี	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	มลินี เพ็ชรมี	
๘.	นายชาติรี ศรีเรือง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ชาติรี ศรีเรือง	
๙.	นางลำซัย บัวชุม	ผช.นักพัฒนาชุมชน	จิริยา นิตะโคตร	
๑๐	นางจิณณ์ดารัตน์ นนพัทธ์	เจ้าพนักงานพัสดุ	ชรินทรา ราสินธ์	

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น

ที่ประชุมพร้อมเลขานุการสภาฯเชิญประธานสภาฯดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ประธานสภา กล่าวเปิดการประชุมและเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม

### ระเบียบวาระที่ ๑ ญัตติประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานสภา ๑.๑ ตามที่กำหนดการแข่งขันกีฬาเทนนิสประจำปี ในวันที่ ๑๗-๑๘-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จึงขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมเตรียมสนามกีฬาตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป

มติที่ประชุม รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๔ ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๕

ประธานสภา ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้รายงานการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เมื่อคราวประชุมสมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ประธาน กกก.ตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เมื่อคราวประชุมสมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๕ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แล้วปรากฏว่าเป็นไปตามระเบียบวาระ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเสนอต่อสภาเพื่อรับรองรายงานการประชุมต่อไป

ประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพิ่มเติม รายงานหรือไม่ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติรับรองรายงานการประชุมครับ

มติที่ประชุม - รับรอง รายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติเงินกู้ยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน ปิงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕

ประธานสภา ให้เจ้าหน้าที่นำเสนอการขออนุมัติเงินกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชนประจำปี ๒๕๖๖ ต่อที่ประชุม

นางลำชัย บัวชุม แจ้งเรื่องการเสนอโครงการขออนุมัติกู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชนของแต่ละหมู่บ้านซึ่ง แต่ละหมู่บ้านจะมีเงินจำนวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มอาชีพหรือเกษตรกร ในหมู่บ้านได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งจะต้องผ่านการประชุมประชาคมหมู่บ้านนั้นๆ เพื่อคัดเลือกโครงการที่จะขอใช้เงินตามโครงการนี้ ซึ่งจะครบกำหนดการส่งใช้ทุกกลุ่มในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ขณะนี้มีกลุ่มที่ส่งเงินมาทั้งสิ้น ๘ กลุ่มประกอบไปด้วย

๑ กลุ่มเกษตรกรบ้านตองน้อยหมู่ที่ ๒ จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒ กลุ่มเกษตรกรบ้านนาม่วงทุ่งหมู่ที่ ๓ จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๓ กลุ่มเกษตรกรหมู่ที่ ๔ จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๔ กลุ่มสัมมาชีพชุมชนทอผ้าบ้านโคกหินแฮ่หมู่ที่ ๙ จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๕ กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไขหมู่ที่ ๑๓ จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

๖ กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองหมู่ที่ ๑๓ จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

๗ กลุ่มเกษตรกรหมู่ที่ ๑๔ บ้านนาบัว จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๘ กลุ่มเกษตรกรหมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกหินแฮ่ จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

โดยทั้ง ๘ กลุ่มได้ส่งโครงการเพื่อขออนุมัติกู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชนดังกล่าวมาพร้อมนี้แล้ว กลุ่มที่เหลืออีก ๗ กลุ่ม ทางเราได้มีหนังสือแจ้งการชำระเงินกู้ยืมให้กับทางกลุ่มทราบแล้ว และได้มีการประสานทางโทรศัพท์ทุกกลุ่มแล้ว

นายกฯ ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเร่งรัดการชำระเงินกู้ยืมนี้ให้ทันตามกำหนดที่เราจะอนุมัติให้ ในการประชุมคราวต่อไป เพื่อเป็นการแจ้งให้กลุ่มที่ยังไม่ส่งเงินรีบดำเนินการส่งให้ทันภายในระยะเวลา  
 ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมในการอนุมัติโครงการขอกู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชนที่ได้เสนอเข้ามาจำนวน ๘ กลุ่ม  
 มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบให้อนุมัติโครงการขอกู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชนทั้ง ๘ โครงการเป็นเอกฉันท์

### ๓.๒ พิจารณากำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๖

ประธานสภาฯ ขอนำเรื่องปรึกษาที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๑ (๓) ความว่า สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดว่าปีนั้นจะมี สมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีการนัดวัน และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีกำหนดกี่วัน เชิญ เลขาธิการสภาฯชี้แจงเพิ่มเติมครับ

นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ เลขาธิการฯ ชี้แจงที่ผ่านมาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ กำหนดไว้ ๔ สมัย ซึ่งมีความจำเป็นที่จะกำหนดอย่างน้อยในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ เพื่ออนุมัติเงินยืมเศรษฐกิจชุมชน ๑ เดือน มิถุนายน เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาตำบล ในเดือนสิงหาคม เพื่อพิจารณาร่างงบประมาณ รายจ่าย ในเดือนพฤศจิกายน เพื่อให้ผู้บริหาร ได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ซึ่งกฎหมาย กำหนดให้มี ๒ สมัย แต่ไม่เกิน ๔ สมัย และให้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรก ของปี ถัดไป ไว้ด้วยตามความเห็นของสภาฯ

ประธานสภาฯ เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอครับ

ที่ประชุม -เสนอสมัยประชุมในปี ๒๕๖๖ ให้มี ๔ สมัย คือ  
 สมัยที่ ๒ วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ สมัยที่ ๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖  
 สมัยที่ ๔ วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
 และเสนอสมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ให้เริ่มประชุมในวันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ และให้มีกำหนด ๑๕ วันทุกสมัยประชุม

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นผมขอมติที่ประชุมรับรองครับ  
 มติที่ประชุม รับรองการกำหนดสมัยประชุม เป็นเอกฉันท์

เลขาธิการฯ สรุปมติที่ประชุมกำหนดสมัยประชุมสามัญประชุมในปี ๒๕๖๖ให้มี ๔ สมัย คือ  
 สมัยที่ ๒ วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖  
 สมัยที่ ๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖  
 สมัยที่ ๔ วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
 และเสนอสมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ให้เริ่มสมัยประชุม ในวันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ และให้มีกำหนด ๑๕ วันทุกสมัยประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

นายกฯ เรื่องโศกฏภณณ์บ้านสุขลुकนั้งสบายโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอความร่วมมือท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัด นครพนมดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้ด้อยโอกาสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยขอความร่วมมือให้ได้อย่างน้อยหมู่บ้านละ ๑ โถ

น.ส.นันทรัตน์ ราชชมภู ส.อบต.หมู่๑๒ แจ้งเรื่องหมู่ ๑๒ กระแสไฟฟ้าตก โดย จนท.ไฟฟ้าแจ้งว่าเกิดจากเกินกำลังหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง

เลขานายกฯ ๑ แจ้งเรื่องการอบรมการจัดการขยะหมู่บ้านนำร่องหมู่ที่ ๑๓ ขอแจ้งให้หมู่ ๑๓ เตรียมการประสานผู้เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการต่อไป  
๒ การดำเนินการเรื่องศูนย์บำบัดยาเสพติดโดยอำเภอขอความร่วมมือให้ทุกตำบลดำเนินการ โดยตำบลเราจะใช้สถานที่บริเวณศูนย์ผู้สูงอายุหมู่ที่ ๑  
๓ ขอฝากเรื่องการจัดทำแผนของหมู่ที่ ๙ กรณีอาจารย์สุรเชษฐ์ขอสละที่ดินเพื่อทำถนนสาธารณะไปห้วยเหมืองนาขอให้ลงไว้ในแผนหมู่ที่ ๙ ด้วย

นายกฯ มีนโยบายพัฒนาทำความสะอาดถนนสายต่างๆในตำบลของเรา โดยขอความร่วมมือ สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้ใหญ่บ้านกำนัน รวมทั้ง อป.พร.ช่วยกันพัฒนาเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยจะออกแผนหลังงานกีฬาประจำปี

นายยอด เคนกิ ส.อบต.หมู่ ๓ แจ้งน้ำล้นคลองส่งน้ำบริเวณหมู่ ๓ ไปหมู่ ๔ อยากรให้อบต.แก้ไขด้วย

นายประสิทธิ์ชัย โคตรทุมมี ส.อบต.หมู่ ๒ แจ้งท่อสูบน้ำของสถานีหมู่ที่ ๒ รั่ว ๒ จุดและถนนโรงสูบน้ำท่อแตกหลายจุด แจ้งอบต. แก้ไขด้วย

นายสินมา แมคัน สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๑๑ สอบถามความคืบหน้าโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี๖๖ ได้ดำเนินการไปสิ้น ไทนแล้ว และเครื่องสูบน้ำสถานีหมู่ที่ ๒ ตอนนี้เสียงดังมากหลังจากปรับปรุงซ่อมแซม เกรงว่าจะเกิดความเสียหายอยากให้มีกรตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อความปลอดภัย

นายภาณุวัฒน์ เหลือมภา ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔ แจ้งถนนสายไปทุ่งนาโพธิ์ชำรุดเกรงจะเกิดอุบัติเหตุแจ้งอบต. แก้ไขด้วย

นายสำราญ แสนมิตร ส.อบต.หมู่ที่ ๕ สอบถามความคืบหน้าโครงการเงินงบประมาณปี๖๖ ได้ดำเนินการไปสิ้น ไทนแล้ว

นายทองยิ้ม บัวสาย ส.อบต.หมู่ที่ ๘ สอบถามความคืบหน้าโครงการเงินอุดหนุนหมอเหยาที่กำลังจะดำเนินการแล้ว

นายกฯ ขอชี้แจงและตอบประเด็นที่ได้สอบถามมาดังนี้

เรื่องความคืบหน้าโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี๖๖ ตอนนี้ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการขอให้ใจเย็นๆ

เรื่องใบพัดเครื่องสูบน้ำหมู่ที่ ๒ ชำรุด ทราบว่าไม่มีอะไหล่โดยตรง จำเป็นต้องดัดแปลงซ่อมเท่านั้น อาจจะมีเสียงดังบ้างแต่ก็พอใช้ได้ ส่วนกรณีท่อดูรั่วขอให้ทางกลุ่มพิจารณาแก้ไขเลย ส่วนท่อในถนนสายโรงสูบน้ำจะให้ กองช่างออกไปตรวจสอบให้ รวมทั้งหมู่ ๓ และ ๑๔ ด้วย

เรื่องงบกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างหาผู้รับจ้างโดยชนิดล้อเชื้อ รือผู้รับจ้างเอาของมาส่ง

เรื่องโครงการเงินอุดหนุนหมอเหยาคงต้องให้สภาวัฒนธรรมพิจารณา ส่วนเรื่องเงินงบประมาณ๖๖ ขอให้ เจ้าหน้าที่พัสดุชี้แจง

- จนท.พัสดุ      ตอนนี้เพิ่งได้ดำเนินการ ๑ โครงการ เนื่องจากเร่งดำเนินการโครงการเงินสะสมก่อนหลังจากนี้จะได้ดำเนินการตามแผนพัสดุต่อไป
- ประธานสภาฯ    มีท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกหรือไม่ ในระเบียบวาระอื่นๆ นี้ หากไม่มีผู้ใดเสนออะไรเพิ่มเติมผมในนามประธานสภาฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้ ขอนัดการประชุมครั้งต่อไปเป็นวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยจะออกเป็นหนังสือแจ้งในกลุ่มไลน์สมาชิกฯ สำหรับวันนี้เราได้ประชุมมาจนครบระเบียบวาระแล้ว ผมขอปิดการประชุมครับ

(ลงชื่อ)    เกษมศักดิ์    ทิพย์วงศ์    ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นายเกษมศักดิ์    ทิพย์วงศ์)

ตำแหน่ง    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

**คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว**

เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)    ถาวร    จิตมาตย์    กรรมการ  
(นายถาวร    จิตมาตย์)

(ลงชื่อ)    ยอด    เคนกิ    กรรมการ  
(นายยอด    เคนกิ)

(ลงชื่อ)    เครือวัลย์    ธงวาท    กรรมการ  
(นางเครือวัลย์    ธงวาท)

(ลงชื่อ)    บัญจิต    บัวชุม    ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(นายบัญญัติ    บัวชุม)

ตำแหน่ง    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่